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Bæjastjórn Hafnarfjarðar

Stjórn Björgunarsveitar Hafnarfjarðar lýsir yfir áhyggjum af lokun Bláfjallavegar (417-2 ) og telur með því að verið 
sé að lengja viðbragðstíma björgunaraðila að svæðum austan leiðarenda og í Bláfjöllum. Það er ósk okkar að sett 
verði einhverskonar læst hlið á veginn í stað steyptra hindrana sem viðbragsaðilar hafa aðgengi að, sömuleiðis 
væri nauðsynlegt að hafa ökufært hlið inná vatnsverndarsvæði við Kaldárssel til að stytta viðbragstíma á því svæði.

Svar óskast.
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